



■■...กุ่มบังเหียน กสทช. มาได้ปีกว่าแล้ว สำหรับ ศ.คลินิก สรรณ บุญไชยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ที่มุ่งมั่นจะยกระดับองค์กรให้มีผลงานที่มีประสิทธิภาพ หวังเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค ด้วยการนำเทคโนโลยีสื่อสารที่ล้ำหน้ามาพัฒนาเศรษฐกิจ...แต่ถ้าเกิด “คลื่นใต้น้ำ” ที่ไม่ตอบโจทย์การทำงาน และพยายามขัดขวางความก้าวหน้า ก็คงถึงเวลา “ทูปโตะ” ปรับปรุงภายใน กสทช. ให้แข็งแกร่งกว่าเดิม เพื่อเดินตามแผนยุทธศาสตร์ กสทช.2566 ให้ได้...ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธาน กสทช. ประกาศแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานและผู้บริหาร กสทช. ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.กสทช. พ.ศ.2553 อย่างเข้มแข็ง เกร็งครัด มองประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก หลังที่ผ่านมา มักจะมีเรื่องร้องเรียนถึงประธาน กสทช. หลายครั้งเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริหารบางคน พยายามสร้างป้อมค่ายตัวเอง เกิดความแตกแยก จนกระทบต่อ



ศ.คลินิก สรรณ บุญไชยพฤกษ์

เป้าหมายทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชน... แต่ถ้าผู้บริหารบางคน ไม่มองถึงระเบียบปฏิบัติภายใต้กรอบหน้าที่ตามกฎหมาย มีการปล่อยข้อมูลโดยยังไม่มีข้อยุติ จนเกิดการได้เสียทางธุรกิจ เช่น กรณีควรวรรณดีแทคและทรู หลายประเด็นต้องล่าช้าออกไป ไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ และล่าสุด ศ.คลินิก สรรณ ยังต้องถอนหายใจเอือกใหญ่กับการสรรหา เลขาธิการ กสทช. คนใหม่ที่ค้างมานาน ทั้งที่ ประธาน กสทช. ได้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ยึดหลักธรรมาภิบาล คัดเลือกจากประวัติ ประสบการณ์ และคณะ

กรรมการที่สัมพันธ์ผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่ก็ยังไม่วายถูกบล็อกเอาไว้ ทำให้ล่าช้า เหมือนมีกระบวนการทำสัปดาห์รุ่ง ทุกวิถีทาง เพราะลึกๆ อาจจะได้อันนี้ไม่ตรงปก...วันนี้ ประธาน กสทช. จึงต้องรับภารกิจหนักอึ้ง แต่ด้วยเป็นแพทย์มือหนึ่ง ทำให้มีความเฉียบขาด และกล้าผ่าตัดองค์กร หลังจากนี้คงใส่เกียร์ห้า เดินหน้า ไม่เช่นนั้น มีหวัง กสทช. จะพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ได้ยาก หากผู้บริหารระดับสูงทำตัวไม่น่ารัก มัวแต่เล่นการเมือง ล้วงกันไปมาเช่นนี้ต่อไป ผู้บริโภคอย่างเราๆ จะพึงพาใครได้ล่ะ...ปวดหมองจริง ๆ!!!■■■

## สารพันปัญหา?

ชัย เสดเดอร์ [chai.n@thairath.co.th](mailto:chai.n@thairath.co.th)

### ■ จัดระเบียบสายโทรศัพท์-อินเทอร์เน็ต

เรียน ชัย เสดเดอร์ สารพันปัญหาฯ

ขอเรียนผ่านไปรษณีย์ และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้กำกับบริษัทต่างๆ ที่เข้าเสาไฟฟ้าในพื้นที่ จ.สงขลา ในการติดตั้งสายสัญญาณโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ตไปยังบ้านเรือนของประชาชนด้วยว่า สายสัญญาณที่ขึงเล็ดการเข้าใช้ หรือชำรุดน่าจะจัดเก็บสายสัญญาณดังกล่าว

เพราะสายสัญญาณดังกล่าวพันกันจำนวนมาก น่าจะมีน้ำหนักเยอะ จนอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟช็อต หลุดร่วงลงมาทั้งยวงได้ (ดังภาพที่ปรากฏ) และบางสายหลุดลงมาและแกว่งไปมา ประชาชนอาจเดือดร้อนได้รับอันตรายได้ทุกโอกาส

#### ประวัติ ปากน้ำโพ

#### ตอบ คุณประวัติ

จำได้ว่าเคยมีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดระเบียบสายไฟ สายสื่อสาร สายเคเบิล อินเทอร์เน็ต ทั้งในพื้นที่ กทม. และเมืองใหญ่ทั่วประเทศ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม รวมทั้งหน่วยงานอย่าง กสทช. กทท. กฟน. กฟภ. เจ้าของมือถือ อินเทอร์เน็ต ก็เคยแข่งขันในปีนี้นี้



■■ สารพัดสายยังพันกันวุ่นบนเสาไฟ ถึงเวลาจัดระเบียบ เสียที ■■ ก.แรงงานยื่นยันกองทุนประกันสังคมบริหาร รอบคอบ เสถียรภาพยังอีก ■■

เพราะเกิดเหตุสารพัดสายที่พันกันบนเสาไฟระหว่างเสาไฟ สร้างปัญหาทั้งทัศนียภาพแบบแขกเมืองต่างชาติ ดาราต่างประเทศยังอึ้ง นวัตกรรม งานศิลปะลอยฟ้าแบบไทยแลนด์ ออนไลน์นั้นไม่เท่ากับสร้างอันตรายต่อประชาชนถึงขั้นขับขีรถยนต์ หรือสัญจรเดินทางเดินเท้า โดนสายไฟฟ้าสายสื่อสารเกี่ยวบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตกันมาแล้วในหลายกรณีและหลายพื้นที่

ทุกหน่วยงานต้นตัว มีโครงการนำร่องนำสายต่างๆเหล่านี้ลงที่ร้อยสายใต้ดินเป็นโครงการใหญ่ ทั้งใน กทม. ต่างจังหวัด วันนี้ไม่รู้ว่าจะโครงการหยุดชะงัก ชักช้า หรือล้มเลิกกันไปเลย เพราะเท่าที่เห็น ไม่เฉพาะพื้นที่เมืองหลวงแต่ทั่วประเทศยังเจอปัญหาสารพัดสายยุ่งเหยิงกันอยู่อย่างกรณีในพื้นที่ที่แจ้งมาที่ จ.นครสวรรค์ ทางจังหวัดก็ควรหาเจ้าภาพไปดูแล แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างน้อยก็มั่วรวมให้เป็นระเบียบก่อน

ส่วนระดับนโยบายใหญ่ในภาพรวม คงต้องรอกทาง กสทช. สักพัก เพราะเห็นว่ากำลังปั่นป่วนภายใน ในช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจในสำนักงาน กสทช.

ประลองกำลังกันเฝ้าตลปยังไม่งล่อชะงะที่!

### ■ ยืนยันกองทุนประกันสังคม มีเสถียรภาพมั่นคง

เกิดข้อกังวลเรื่องเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคม เนื่องจากการอภิปรายในที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาปรับรายจ่ายของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนฯ มี สส.ยกข้อกังวลถึงการบริหารกองทุนฯ เกรงว่าจะมีปัญหาในอนาคตนั้น กระทรวงแรงงานได้ออกมาสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกันตนต่อเนื่อง

นางธีรรัตน์ ณะระมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน ระบุว่า กระทรวงขอขอบคุณ สส.พรรคการเมืองต่างๆที่เป็นห่วงถึงเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคม เรื่องนี้รวม.แรงงานให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้กองทุนประกันสังคมมีเสถียรภาพ สร้างหลักประกันทางสังคมให้แก่ผู้ประกันตนได้อย่างต่อเนื่อง โดยนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ชี้แจงที่ประชุมสภาฯ ว่า ผลตอบแทนการลงกองทุนฯปี 2564 สูงถึงร้อยละ 4.91 คิดเป็น 79,438 ล้านบาท หากรวมรายได้จากการเก็บเงินสมทบและรายได้อื่นๆกองทุนมีรายได้รวมอยู่ที่ 231,284,341,734.73 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปี 2564 ที่โควิด-19 ระบาดหนัก สำนักงานประกันสังคมจึงจำเป็นต้องนำเงินกองทุนฯไปช่วยเหลือผู้ประกันตนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยกรณีป่วยโควิด 4.6 ล้านคน 104,135.81 ล้านบาท จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 924,903 ราย 26,725.84 ล้านบาท ลดเงินสมทบผู้ประกันตน 3 ครั้ง 64,246 ล้านบาท จัดหา Hospital 175 แห่ง 24 จังหวัด จัดวัดจีน 3,962,206 โดส โครงการแฟลคทอรี แชนด์บี้อกซ์ ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล 407,770 ราย และโครงการแรงงานเราสู้ด้วยกัน ตรวจคัดกรองโควิด 526,657 ราย จึงทำให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ถ้าไม่ทำเช่นนั้นเศรษฐกิจจะไปต่อไม่ได้ ผู้ประกันตนจะเดือดร้อนและจะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง

การดำเนินการดังกล่าวทำให้องค์การอนามัยโลก (WHO) ชื่นชมกระทรวงแรงงาน ว่าเป็นกระทรวงเดียวในโลกที่นำหลักเศรษฐศาสตร์ควบคุมสาธารณสุขมาเป็นแนวคิดวิธีการแก้ไขปัญหาช่วงวิกฤติโควิด ช่วยเหลือสถานประกอบการให้รักษาการทำงานทำให้ธุรกิจส่งออกเติบโตในรอบ 11 ปี จึงเป็นนโยบายต้นแบบให้ต่างชาติได้นำไป

ปรับใช้ด้วย



ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม พบว่า ปัจจุบันกองทุนฯมีเสถียรภาพ เนื่องจากรัฐบาลลงทุนเพิ่มขึ้นในระยะยาว ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 มีเงินลงทุนสะสมอยู่ที่ 2,271,818 ล้านบาท และในปี 2566 ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2566 มีเงินลงทุนสะสมอยู่ที่ 2,345,347 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.24% เมื่อเทียบกับปี 2565 และจากการประมาณการสถานะกองทุนฯ ปี 2570 คาดว่าจะมีเงินลงทุนสะสมคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 3 ล้านล้านบาท จึงขอให้มั่นใจได้ว่า ในอนาคตกองทุนฯไม่มีทางล้มละลาย จ่ายสิทธิประโยชน์ระยะยาวในทุกกรณีได้แน่นอน!

ชัย เสดเดอร์

chai.n@thairath.co.th